

# สพด.พัฒนาศักยภาพวิทยุชุมชนเพื่อการ

## บูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยี-เพิ่มคุณภาพชีวิต

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ด้วยผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทัดเทียมกับคนทั่วไป ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม อันเนื่องมาจากความพิการที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ผู้พิการก็นับเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ รวมไปถึงสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป

ศ.ดร.สุชัยวีร์กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น สจล.ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย จึงได้ผลักดันแนวคิดสร้างโอกาสแห่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้พิการ โดยนาร่วมร่วม

มือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และคนพิการทั่วไปภายใต้มูลนิธิ ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ สจล.กำหนด ได้เข้าศึกษาต่อในคณะหรือวิทยาลัยต่างๆ ของสถาบัน พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาให้กับครู อาจารย์ และบุคลากร ภายใต้มูลนิธิ ผ่านการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อเติมเต็มวัฏจักรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการ โดยมีมุ่งบูรณา การคุณภาพชีวิต การศึกษา และสังคมไทยให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสถาบันมีความตั้งใจจะร่วมมือกับองค์กร โรงเรียน และมูลนิธิเพื่อคนพิการต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผู้พิการต่อไป

“สจล.ยังมีแผนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุแห่งอาเซียนขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการสรรค์สร้างนวัตกรรมไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม หรือปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในตึกอาคาร ระบบขนส่งมวลชน และการเข้าถึงบริการสาธารณะทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องแนวคิด เข้าแห่งนวัตกรรมของสถาบัน โดยที่ผ่านมาได้พัฒนานวัตกรรมและโครงการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้พิการ และ ผู้สูงอายุเอาไว้หลากหลาย อาทิ คีย์บอร์ดทำสำหรับผู้คนพิการ ห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบรล เป็นต้น” รักษาการแทนอธิการบดี สจล.กล่าว